

Số: /KH-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 16/12/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/BCĐ, ngày 18/10/2022 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025 về chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/HU ngày 27/10/2022 của Huyện ủy Chi Lăng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 -2025;

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng ban hành kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt trên địa bàn huyện với chủ đề: **“Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Chi Lăng đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng”**.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân cùng với doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất, góp phần phấn đấu xây dựng huyện Chi Lăng ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 16/12/2024)

2. Yêu cầu

Việc thực hiện phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng, gắn với việc thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “*Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Chi Lăng đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng*”. Gắn phong trào thi đua với thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

2. Thi đua triển khai và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: mỗi cơ quan, đơn vị thi đua có nhiều sáng kiến, nhiều mô hình mới hoặc giải pháp đột phá trong công tác, lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, huyện phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,... Khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn.

4. Thi đua tạo bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền số, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI).

5. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; khuyến khích phong trào khởi nghiệp, sáng tạo.

6. Tiếp tục xây dựng, củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2024.

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan hành chính, tạo niềm tin và đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai phong trào thi đua đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

2. Mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn xây dựng ít nhất **01** mô hình tiêu biểu hoặc **01** công trình, phần việc cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 16/12/2024).

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; quan tâm phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới xuất hiện từ phong trào thi đua.

4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường thời lượng tin, bài tuyên truyền nội dung phát động đợt thi đua cao điểm, nêu gương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, quảng bá cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện phong trào để Nhân dân các dân tộc trong huyện biết, tích cực hưởng ứng, học tập.

5. Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng; Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện đề xuất UBND huyện lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

IV. THỜI GIAN THI ĐUA

Từ ngày **01** tháng **01** năm **2024** đến hết ngày **31** tháng **10** năm **2024**.

V. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các tổ chức hội cấp huyện; cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, các thôn, khu phố; các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, cơ sở y tế; các cơ quan của trung ương, của tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; doanh nghiệp; doanh nhân (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị); cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; gia đình, nông dân, công nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 16/12/2024).

2. Tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng

Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

a) Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đăng ký mô hình hoặc công trình hoặc công việc trong đợt thi đua và đạt tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, có sáng kiến hoặc giải pháp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong 10 tháng đầu năm 2024;

- Có ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 công trình, phần việc cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 16/12/2024) thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Cán bộ, công chức; cán bộ, công chức là đảng viên; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang: có nhiều nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến hoặc giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong 10 tháng đầu năm 2024 và góp phần hoàn thành mô hình, công trình, phần việc đã đăng ký của cơ quan, đơn vị; hoặc mưu trí, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với viên chức tích cực hưởng ứng đợt thi đua; có sáng kiến hoặc giải pháp thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được phân công; góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và góp phần hoàn thành mô hình, công trình, phần việc đã đăng ký của đơn vị.

c) Đối với gia đình, đảng viên, nông dân, người lao động

Giương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng đợt thi đua, có việc làm nổi bật, thiết thực (đóng góp công sức, vật chất...), sản xuất giỏi, có thu nhập cao từ 120 triệu đồng/năm trở lên góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

d) Đối với doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND huyện đề nghị Thủ tướng các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện nghiêm túc đợt thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị **đăng ký từ 01** công việc, công trình, dự án và mô hình sản xuất cụ thể thực hiện phong trào thi đua gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày **20/01/2024**, để tổng hợp theo dõi, chỉ đạo đồng thời là căn cứ để xét khen thưởng.

***Lưu ý:** Các cơ quan, đơn vị lựa chọn đăng ký những nhiệm vụ khó, phức tạp, các công trình, dự án, các mô hình sản xuất cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả tích cực, có chuyển biến, tạo bước đột phá trong đợt thi đua. Không đăng ký những nhiệm vụ dễ thực hiện, những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên hàng năm (gửi kèm gợi ý lựa chọn mô hình để các cơ quan, đơn vị tham khảo).*

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và thẩm định đăng ký thi đua của các đơn vị trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày **20/01/2024**.

Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết, bình xét thi đua và báo cáo kết quả phong trào thi đua gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, đánh giá kết quả.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể huyện phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 - 16/12/2024); quan tâm phát hiện, xây dựng và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung phát động đợt thi đua

đặc biệt này và kịp thời tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để học tập, nhân rộng.

5. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động, triển khai thực hiện; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xem xét, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, UBND huyện Chi Lăng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Chi Lăng ./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (BC);
- Sở Nội vụ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, TP Lạng Sơn;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị tham gia cụm thi đua của huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Các trường THPT trên địa bàn huyện;
- Các tổ chức hội cấp huyện;
- Trung tâm y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.

Vi Nông Trường